

# Đời Sống Đấng Christ

**Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh Và Chôn**

**Giăng 19:17-42**

**Câu Gốc  
Thiếu Nhi**

“Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thầy chúng ta đều chất trên người.”  
Ê-sai 53:6

**Câu Gốc  
Nhi Đồng**

“Chúng ta thầy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nầy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thầy chúng ta đều chất trên người.” Ê-sai 53:6

**Câu Chuyện  
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Trong bài học trước, câu chuyện trích từ phần đầu của Giăng đoạn 19, chúng ta nói về sự đánh đập bởi những người lính La-mã mà Chúa Giê-xu phải chịu. Lãnh đạo người La-mã, là Phi-lát, sai đem Chúa Giê-xu đi đánh bằng một roi da. Chúa Giê-xu trở lại và được mặc áo choàng màu điều cùng với một cái mũ gai mà họ đội lên đầu Ngài, để chế giễu Ngài. Phi-lát hy vọng việc đánh đòn đó sẽ làm cho những người lãnh đạo Do Thái vui lòng, nhưng đều muốn họ thấy là đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập tự.

Phi-lát đã có thể ngăn sự đóng đinh Chúa Giê-xu, nhưng ông sợ điều mà các lãnh đạo Do Thái có thể làm. Ông sai đem Chúa Giê-xu đi đóng đinh. Sự đóng đinh là cách người La-mã trừng phạt và giết người. Bị đóng đinh có nghĩa là bị đóng đinh vào một cây thập tự. Chúa Giê-xu bị đóng đinh tại một chỗ gọi là Gô-gô-tha, hay Can-va-ry. Cả hai từ này đều mang nghĩa “cái sọ.” Hai tên đó được đặt cho một cái đồi trông hình như một cái sọ bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu phải tự vác thập tự giá mình đến Gô-gô-tha, đồi sọ. Khi Chúa Giê-xu đến chỗ đó, họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự và treo Ngài lên đó. Có hai người nam khác cũng bị đóng đinh ở hai bên của Chúa Giê-xu.

Trong khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, những người lính La-mã lấy áo choàng và quần áo của Chúa Giê-xu chia cho mỗi người một phần. Chúa Giê-xu có một cái áo choàng rất đẹp và dài, chắc hẳn cái áo đó rất đắt tiền. Những người lính quyết định không xé cái áo này ra. Thay vào đó, họ bốc thăm xem cái áo thuộc về ai. Việc này xem ra đơn giản, nhưng điều đó lại thật đáng ngạc nhiên! Tại sao? Bởi vì khoảng một ngàn năm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Vua Đa-vít đã viết một bài ca về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Bài ca đó chép rằng: "Chúng nó chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi."\*

Các em có nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày hôm ấy trên thập tự giá, thậm chí ngày trước đó nữa, đều là một sự ngạc nhiên đối với Chúa Giê-xu không? Không phải đâu. Chúa

\* Thi Thiên  
22:18

**Mục Đích  
Bài Học**

Giúp nhìn biết rằng sự đóng đinh của Chúa Giê-xu là điều mà Ngài biết trước và là lý do Ngài đến. Giúp hiểu rằng Giăng viết điều ông thấy để chúng ta tin.

\* Thi Thiên  
22:18

Giê-xu còn biết hầu hết mọi việc đã xảy ra là cần thiết trước khi Ngài chết. Bởi vì Ngài biết việc này, Ngài bảo các tên lính rằng Ngài khát nước. Họ đưa lên cho Ngài một nhánh ngưu tất nhúng vào giấm chua. Khi Chúa Giê-xu thấm ướt miệng Ngài bằng giấm, Ngài nói rằng: "Mọi sự đã được trọn," và rồi Ngài chết. Chúa Giê-xu đã hoàn tất mọi việc mà Ngài đến để thực hiện!

Người Do Thái phải gấp rút dời ba cái xác xuống khỏi ba cây thập tự, nhưng hai người kia vẫn còn sống. Để dời xác xuống nhanh hơn, những người lính La-mã phải đập gãy chân của họ! Chúa Giê-xu xem chừng đã chết, nhưng họ vẫn muốn chắc chắn. Những người lính đã không đập gãy chân của Ngài. Điều đó thật đáng ngạc nhiên như việc các người lính phân chia áo của Chúa Giê-xu vậy bởi vì Đức Chúa Trời đã phán hơn 1500 năm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh rằng chân của Ngài sẽ không bị gãy.\* Không biết điều này, nhưng những người lính đã cầm một cây giáo dài và đâm vào bên hông Chúa Giê-xu. Bây giờ họ biết rằng Chúa Giê-xu cũng đã chết rồi.

Chúa Giê-xu được đem xuống khỏi thập tự. Một người tên là Giô-sép xin xác Chúa Giê-xu đem chôn. Giô-sép theo Chúa Giê-xu, nhưng theo cách âm thầm bởi ông sợ người Do Thái. Một người tên là Ni-cô-đem đến giúp đỡ Giô-sép. Có em nào nhớ Ni-cô-đem là ai không nào? Ông là người đến gặp Chúa Giê-xu vào đêm tối đó. Chúa Giê-xu bảo ông rằng: "Người phải sanh lại để thấy Đức Chúa Trời." Chúa Giê-xu cũng nói với ông: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời." Ni-cô-đem và Giô-sép xúc dầu thơm và hương liệu lên Chúa Giê-xu và quấn Ngài lại vải lanh. Gần đó có một khu vườn. Trong khu vườn có một ngôi mộ, hay còn gọi là cái hang chôn người chết chưa có ai dùng. Họ đặt Chúa Giê-xu vào trong đó.

Giăng, môn đồ Chúa Giê-xu yêu quý và quan tâm, cũng có mặt tại nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Giăng đứng gần cây thập tự giá cùng với mẹ của Chúa Giê-xu, Ma-ry, em của bà là Ma-ry vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ry Ma-đơ-len. Giăng nhìn thấy mọi việc xảy ra với Chúa Giê-xu trong ngày hôm đó và ông viết xuống. Ông kể sự thật để chúng ta có thể tin! Các em có tin rằng Đức Chúa Trời yêu các em đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài là Giê-xu đến chết thế cho các em không? Nếu các em không biết, chúng ta hãy nói chuyện nhẹ. Nếu các em biết rồi, các em có nói cho người khác biết, như Giăng đã làm hay là các em giống như Giô-sép và Ni-cô-đem, cứ giữ bí mật vì các em sợ điều người khác sẽ nói và làm không? Hôm nay các em có thể nói với ai về điều đó?

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

Làm một chuỗi hạt con cừ. Xếp giấy in hay giấy cứng tùy loại. Phác họa một hình con cừ lên trên phần giấy xếp, chắc chắn rằng hình đó đựng cả hai đầu. Cắt vòng quanh từ phần chân tới phần đầu của hình con cừ, chừa lại một phần không cắt. Mở giấy con cừ của bạn ra và viết câu gốc lên các thân của con cừ.

**Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 44  
Ngôi Mộ Trống Không!  
Giăng 20:1-18

## Bài Học Cho Thiếu Nhi

---

### Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh Vào Thập Tự Giá

**Hát:** “Chúa Yêu Em”

**Bài dạy:** Trong bài học kỳ rồi chúng ta học về việc những người lính La-mã đánh Chúa Giê-xu và họ chế giễu Ngài bằng cách choàng một cái áo điều quanh Ngài và đội mũ gai lên đầu Ngài ra sao. Phi-lát, lãnh đạo người La-mã, đã ra lệnh cho họ làm điều đó. Phi-lát không muốn Chúa Giê-xu lên thập tự giá, nhưng ông không ngăn điều đó khi ông có thể. Ông đưa Chúa Giê-xu để bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đang đi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha. Gô-gô-tha là một ngọn đồi bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu vác thập tự giá Ngài hướng đến ngọn đồi. Khi Chúa Giê-xu đến đó, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá và treo Ngài ở đó. Có hai người khác cũng bị đóng đinh ở đây nữa. Một người bị treo trên thập tự giá phía bên tay trái của Chúa Giê-xu. người đàn ông kia thì bị treo trên thập tự giá phía bên tay phải của Chúa Giê-xu.

Trong khi Chúa Giê-xu đang bị treo trên thập tự giá, những người lính La-mã lấy quần áo Ngài và mỗi người lấy một phần. Chúa Giê-xu có một chiếc áo choàng dài rất đẹp. Quân lính quyết định không xé cái áo này. Thay vào đó, họ rút thăm xem ai sẽ được nó. Khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, Ngài cảm thấy khát. Ngài bảo quân lính rằng Ngài khát và họ đưa lên cho Ngài một nhánh ngưu tất nhúng vào giấm chua. Sau khi Chúa Giê-xu đã thấm miệng với giấm, Ngài nói: “Mọi sự đã được trọn,” và rồi Ngài chết. Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi điều Ngài đến để làm!

Người ta gấp rút đem Chúa Giê-xu và mấy người kia xuống khỏi ba cây thập tự. Chúa Giê-xu được đem xuống khỏi thập tự. Một người tên là Giô-sép xin xác Chúa Giê-xu để đem chôn. Giô-sép đã từng theo Chúa Giê-xu. Một người nam khác tên là Ni-cô-đem giúp Giô-sép. Có em nào nhớ ông Ni-cô-đem là ai không? Ông ấy đến gặp Chúa Giê-xu vào buổi tối và Chúa Giê-xu bảo ông, “Vi Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” Ni-cô-đem và Giô-sép xúc dầu thơm và hương liệu lên xác Chúa Giê-xu và quấn Ngài lại bằng vải lanh. Có một khu vườn ở gần đó. Trong khu vườn ấy có một cái hang chưa từng qua sử dụng. Họ đặt Chúa Giê-xu vào trong ấy. Giăng, một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, cũng có mặt ở nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Giăng đứng ngay chỗ thập tự với mẹ của Chúa Giê-xu là bà Ma-ri, với em gái bà là Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len. Giăng thấy mọi việc xảy ra cho Chúa Giê-xu trong ngày hôm ấy và ông viết lại. Ông kể lại sự thật để chúng ta tin! Các em có tin rằng Đức Chúa Trời yêu các em nhiều đến nỗi Ngài ban Con Một của Ngài để chết thế cho các em không?

**Cầu nguyện:** Cảm ơn Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu xuống cho con!

## Sinh Hoạt

---

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Cắt những hình vuông bằng vải và giấy màu hồng. Nhỏ một giọt nước hoa lên mỗi miếng vải. Ghim vào mỗi học viên hoặc bấm vào những tờ giấy màu cứng. Nói chuyện với các học viên bạn về sự chôn Chúa Giê-xu. Nhắc lại cho các học viên cách Giô-sép và Ni-cô-đem đến và chuẩn bị xác Chúa Giê-xu để đem chôn. Họ đổ dầu thơm lên xác Ngài và quấn Ngài lại bằng vải.
- Làm những cây thập tự bằng que thủ công.
- Làm “Đôi mắt của Chúa” hoặc “Ojo de Dios.” Bạn có thể muốn làm thế này bằng các màu của vòng tay cứu rỗi và dùng nó để ôn lại kế hoạch cứu rỗi với học viên của bạn. (Màu đen tượng trưng cho tội lỗi, màu đỏ tượng trưng cho huyết Chúa Giê-xu, màu trắng tượng trưng cho sự tinh sạch, màu xanh dương tượng trưng cho sự Báp-tem, màu xanh lá là sự lớn lên, và màu vàng là sự sống đời đời.)
- Làm một biểu đồ thời gian về tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu. Dùng giấy màu hay hình cắt để thể hiện câu chuyện từ lúc Chúa vào Thành cho đến sự đóng đinh của Chúa Giê-xu. Hãy trộn các bức hình và kịch lệ học viên của bạn sắp xếp lại theo thứ tự.
- Với những học viên thiếu nhi: Nói về Giăng 1:29, 36. Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đáng cất tội lỗi thế gian!” Đức Chúa Trời cho giăng Báp-tít sự hiểu biết về ba năm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Để học viên của bạn kể bạn nghe điều này đã hoàn thành như thế nào trong sự chết của Chúa Giê-xu.
- Với các em lớn: Nói về câu gốc. Nhắc lại điều đã học trong sách Giăng đoạn 10. Nói về việc chúng ta giống như những con chiên như thế nào và điều đó có nghĩa gì khi Đức Chúa Trời đặt hết thầy tội lỗi chúng ta trên Chúa Giê-xu.